



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓/๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กองส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จะดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน ประกอบการวางแผนการดำเนินงานโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์
ให้ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้ที่มีความสนใจประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว ตอบแบบสำรวจการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR - code ท้ายหนังสือฉบับนี้
ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



<https://bit.ly/3g0dwo8>

แบบสำรวจการเข้ารับการฝึกอบรม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกสิน

บัญชีรายชื่อโครงการสำรวจความต้องการรับบริการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการฝึกอบรม	หมายเหตุ
1	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน	ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูศึกษานิเทศก์	ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 - เมษายน 2566	งบลงทุนเบิยน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การสอนเด็ก (LD) อ่าน เขียน คิดคำนวณ" ระดับประถมศึกษา	ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษา	ระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2566	งบลงทุนเบิยน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 120 คน
3	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษา	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2566	งบลงทุนเบิยน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศไทยแลนด์	ครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566	งบลงทุนเบิยน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 240 คน
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์	นักวิชาการศึกษา/หรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2566	งบลงทุนเบิยน จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 200 คน
6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2566	งบลงทุนเบิยน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 200 คน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	กำหนดการฝึกอบรม	หมายเหตุ
7	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาด้านคุณ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ (Coding Advanced) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2566	งบลงทะเบียน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 150 คน
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียนและงานวัดประเมินผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นายทะเบียน/ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนฯ/เจ้าพนักงานทะเบียนสังกัดสำนัก/กองการศึกษา	ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2566	งบลงทะเบียน จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 200 คน